

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา**

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ๒. มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในที่ประชุม/อบรม ทุกครั้ง	- อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ๕ ครั้ง/ปี
๒. มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ	มาตรการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ เสริมสร้างการป้องกันการทุจริต จำนวน ๑ มาตรการ	๑. มีการกำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ - กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง ๒. มีการกำหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	- อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ๒ ครั้ง/ปี
๓. การประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างน้อย จำนวน ปีละ ๑ ครั้ง	จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	- ดำเนินการจัดทำคู่มือ ๑ เล่มในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนแล้ว

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๔. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่จัดตั้ง ขึ้นหรือพัฒนา จำนวน ๑ ศูนย์	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน จัดให้มีทางการรับฟังความคิดเห็น ๓ ช่องทาง ๑. โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๔๕๑-๙๗๔ ๒. โทรสารหมายเลข ๐๕๔-๔๕๒-๕๑๐ ๓. เว็บไซต์ http://209.97.161.153/chors/index.php/home	- มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และดำเนินการต่อเนื่อง
๕. การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ร้อยละ ๘๕	มีการพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานตาม หลักธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล	- ดำเนินการแล้ว
๖. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเชียงคำในการ ต่อต้านการทุจริต	มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ๑ ครั้ง	มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ๑ ครั้ง ของเจ้าหน้าที่	- มีการประกาศเรียบร้อย



(นายประยัต สอนสีใส)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รายงาน